

ĐẠI HỌC CHÍNH TU – 正修科技大学

833 840 840

Phone :

Web :

Summary

Published : Th5 08, 2024



Description

Đại học Chính Tu nằm ở Cao Hùng, một thành phố thuộc khu vực phía nam Đài Loan. Thành phố này, kể từ khi được thành lập vào thế kỷ 17, đã phát triển từ một làng nhỏ thành trung tâm chính trị và kinh tế của miền nam Đài Loan. Ngày nay, Cao Hùng nổi tiếng với các ngành công nghiệp chủ chốt như sản xuất thép, lọc dầu, vận tải biển và đóng tàu.

Giới thiệu chung

- Tên tiếng Anh:** Cheng Shu University
- Tên tiếng Việt:** Đại học Chính Tu
- Địa chỉ:** Số 840, Đường Chengqing, Quận Niasong, Thành phố Cao Hùng, Đài Loan.
- Website:** www.csu.edu.tw



Đại học Chính Tu (CSU) được thành lập vào năm 1965 bởi ông Chun-Yaun Cheng, ông Chin-Ko Kung và ông Ching-sheng Li nhằm đáp ứng nhu cầu của đất nước về đào tạo các chuyên gia kinh doanh và kỹ thuật. Ban đầu, trường mang tên Trường Cao đẳng Công nghệ Chính Tu. Năm 1980, trường được tái tổ chức và đổi tên thành Viện Công nghệ & Thương mại Chính Tu với sự chấp thuận của Bộ Giáo dục. Đến năm 1999, trường được nâng cấp thành Viện Công nghệ Chính Tu và cuối cùng chính thức trở thành Đại học Chính Tu vào năm 2003. Đại học Chính Tu luôn nỗ lực không ngừng để đạt được những thành tựu và đổi mới xuất sắc. Đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm của trường trong việc đóng góp tối đa cho đất nước.

Khuôn viên trường tọa lạc ở vị trí trù phú đẹp mắt bên bờ hồ Cheng Ching, ngoại ô thành phố Cao Hùng. Vị trí này gần trung tâm thương mại sầm uất của thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác chặt chẽ giữa các ngành công nghiệp, chính phủ và học viện.

Thành tựu của trường

Trong những năm gần đây, CSU đã đầu tư mạnh mẽ vào việc xây dựng thư viện, tòa nhà học thuật và các phòng học hiện đại, cung cấp cho sinh viên một môi trường học tập tiên tiến và toàn diện.

Trong lần đánh giá của Bộ Giáo dục năm 2002, Đại học Chính Tu đạt điểm cao nhất trong 12 hạng mục, vượt qua tất cả các cơ sở giáo dục khác.

Trong các năm học 1998-2001, Đại học Chính Tu liên tục được Bộ Giáo dục xếp hạng Xuất sắc trong bốn năm liên tiếp.

Năm 1994, Đại học Chính Tu được Bộ Giáo dục đánh giá là trường đại học khoa học và công nghệ tư nhân xếp thứ 4, vượt qua Đại học Gekeda.

Đến năm 1999, trường đã nâng lên vị trí thứ 3 trên toàn quốc, vượt qua nhiều trường đại học khoa học và công nghệ khác.

Tuyển Sinh Hệ 1+4 - Đại Học Chính Tu 2024

Hệ 1+4, hay Chương trình Dự bị Đại học, là sự lựa chọn cho sinh viên quốc tế muốn du học tại Đài Loan mà chưa có chứng chỉ tiếng Trung. Chương trình này cung cấp 1 năm học tiếng Trung để chuẩn bị cho việc học chương trình Đại học trong 4 năm tiếp theo khi sinh viên đạt được trình độ tiêu chuẩn. Điều này giúp sinh viên có cơ hội để nắm vững ngôn ngữ và văn hóa Đài Loan trước khi bắt đầu hành trình học tập tại đất nước này.

Tuy nhiên, sinh viên không đáp ứng được các tiêu chuẩn sẽ nhận thông báo từ nhà trường về việc kết thúc quá trình học và phải tuân thủ quy định về xuất cảnh. Trong quá trình dự bị tiếng Trung, sinh viên không được phép thay đổi chuyên ngành hoặc trường học. Điều này giúp đảm bảo sự tập trung và tiến bộ trong việc học tiếng Trung.



Chương trình xét tuyển Hệ 1+4 - Đại Học Chính Tu 2024

Ngành Tuyển Sinh Hệ 1+4 Năm 2024

- Kỹ Thuật Điện Tử

- Kỹ Thuật Cơ Khí Chế Tạo

Điều kiện tuyển sinh CSU

- KHÔNG yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ
- Độ tuổi từ 18 - 24 (Hệ Đại học).
- Tốt nghiệp THPT trở lên.
- Điểm trung bình 3 năm cấp 3 trên 6.0 điểm.
- Chưa từng đi lao động và du học tại Đài Loan

Cơ hội việc làm

Đại học Chính Tu được biết đến với chất lượng giảng dạy tốt và một môi trường học tập tiên tiến. Ở đây, sinh viên có cơ hội phát triển tối đa khả năng của mình trong lĩnh vực kỹ thuật. Đào tạo tại trường không chỉ chú trọng vào việc truyền đạt kiến thức mà còn kết hợp với thực tiễn, giúp sinh viên trở thành những chuyên gia có năng lực và sẵn sàng cho thị trường lao động.

Cùng với đó, ngành Kỹ Thuật Điện Tử và Kỹ Thuật Cơ Khí Chế Tạo đang phát triển mạnh mẽ tại Đài Loan. Đặc biệt, trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, tự động hóa, và sản xuất công nghiệp, ngành này đang trở thành điểm sáng với những dự án phát triển tiên tiến. Điều này mang lại nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên, không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài.

Lời Kết

Mong rằng bài viết trên đã cung cấp đủ thông tin cần thiết cho phụ huynh và học sinh về **Đại học Chính Tu** - một trong những trường Đại học tại Đài Loan, được nhiều du học sinh tìm hiểu và theo học. Nếu vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn biết thêm về các trường đại học uy tín khác, hãy liên hệ ngay với DuHocDaiLoanAc.com, để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ.

DU HỌC ĐÀI LOAN AC - TƯ VẤN & THỦ TỤC HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ văn phòng:

TP. HCM: 313A Hòa Hảo, Phường 4, Quận 10, TP. HCM

Hà Nội: 9 P. Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Fanpage: [DuHocDaiLoanAc](https://www.facebook.com/DuHocDaiLoanAc)

Hotline: 0906.741.836

Giờ làm việc: 08h30 - 17h30 | Từ Thứ 2 đến Thứ 6